

อัครรย์! นักบินออสซีนำเครื่องลงจอด"กลางทะเลฉลาม" ได้อย่างปลอดภัย

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2552

อัครรย์! นักบินออสซีนำเครื่องลงจอด"กลางทะเลฉลาม" ได้อย่างปลอดภัย



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 พฤศจิกายน 2552 12:36 น.



กัปตันโดมินิก เจมส์ เป็นผู้ชายโสดแห่งปีของนิตยสารคลีโอออสเตรเลีย



เอเอฟพี - นักบินสุดเท่ของออสเตรเลีย ซึ่งต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินในท้องทะเลที่เต็มไปด้วยฝูงฉลาม ได้รับยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษถึงความกล้าหาญ และสามารถทำให้คนทุกคนบนเครื่องไม่ได้รับอันตรายใดๆ

กัปตันโดมินิก เจมส์ พาเครื่องบินการพยาบาลของเฟลแอร์ ร่อนลงผืนน้ำนอกเกาะนอร์ฟอล์ก ทางเหนือของนครซิดนีย์ เมื่อกลางดึกวันพุธ(18) ที่ผ่านมา หลังจากความพยายามนำเครื่องลงจอด 4 ครั้ง ที่สนามบินนอร์ฟอล์ก ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสภาพอากาศเลวร้าย

ขณะที่ระดับเชื้อเพลิงของเครื่องบินกำลังลดลงถึงระดับ บออันตราย กัปตันเจมส์ ได้ตัดสินใจร่อนลงจอดบนผืนน้ำแทนที่จะเสี่ยงพาลดลงจอด บนรันเวย์อีก และเครื่องยนต์อาจจะหยุดทำงานกลางอากาศเพราะเชื้อเพลิงหมด

เที่ยวบินอัครรย์ของกัปตันเจมส์ เผชิญสภาพอากาศอันเลวร้ายทำให้ต้องแวะเติมน้ำมันบนเกาะ นอร์ฟอล์ก ระหว่างการเดินทางจากเกาะซามัวไปยังเมืองเมลเบิร์น โดยมีผู้โดยสาร ซึ่งได้แก่หญิงคนหนึ่งเพิ่งฟื้นตัวจากการผ่าตัด ศัลยกรรมของเข่า เจาหน้าที่ทางการแพทย์ 2 คน และนักบินที่สอ่ง เมื่อเครื่องต้องร่อนลงกลางน้ำ ผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมดได้ฝึกเครื่องบินออกมา โดยสวมเสื้อชูชีพ พวกเขาต้องอยู่ในทะเลนาน 90 นาทีก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ดาร์เรน เบตีส ชาวออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงที่ใช้ในการกู้ชีพครั้งนี้ ให้ความเห็นว่า เขาไม่คิดเลยว่าจะมีใครรอดชีวิตมาได้

"เมื่อเห็นพวกเขาอยู่ในทะเล หัวใจผมหล่นลงไปที่ตาดุ่ม เพราะตรงนั้นมันเป็นบริเวณที่มีฉลามอยู่ชุกชุมที่สุด ของเกาะ อัครรย์จริงๆ ที่พวกเขารอด"

เกลน โรบินสัน ผู้จัดการสนามบินนอร์ฟอล์ก บอกกับหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียว่า วิศวกรรมของกัปตันเจมส์เทียบเท่ากับ "ปาฏิหาริย์ในแมนฮัตตัน" ซึ่งเป็นเหตุการณที่นักบินอเมริกันนำเครื่องบินลงจอดบนผืนน้ำในนอร์ฟอล์กสายนี้ได้ โดยผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 100 ชีวิตรอดชีวิตทั้งหมด

ด้าน จอห์น ชาร์ป ประธานบริษัทเฟลแอร์ เอวีเอชั่น กล่าวยกย่องกัปตันหนุ่มส ซึ่งครองอันดับ"ผู้ชายแห่งปี"ของนิตยสารคลีโอประจำปีนี้ว่า เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะบอกว่านี่เป็นผลงานระดับเหรียญ ทองในวงการการบิน "ถ้าเขาไม่ได้เป็นวีรบุรุษอยู่แล้ว เขาก็กำลังจะเป็น" เขาระบุ